

**ÁO XANH TÌNH NGUYỆN**

**Xuống đồng gặt lúa giúp dân**

*Những ngày này, các địa phương trong tỉnh đang huy động tổng lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Trên khắp cánh đồng, cùng với các lực lượng, hàng nghìn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh với màu áo xanh tình nguyện đang hăng hái xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa mùa.*

**N**ghe tin bão số 11 đang hoành hành trên biển Đông, gia đình bà Phạm Thị Dậu cùng các hộ dân trong thôn Đông Lạc, xã Minh Khai (Hưng Hà) huy động tất cả nhân công tổ chức thu hoạch diện tích lúa đã chín đồ đui. Bà Dậu tâm sự: Nhà có nhân công thì đỡ, nhà neo người thì gặt không kịp. Nhà tôi có 5 sào ruộng thì 4 sào ở vùng trũng bị ngập, lúa mấp mé mặt nước. Ruộng ngập nước nên phải gặt moi nên cực lắm. Bão số 11 đang tiến vào đất liền, trong lúc khó khăn này gia đình tôi đã được các ĐVTN về gặt giúp. Tôi không biết nói gì hơn, tôi rất cảm ơn.

Không chỉ gia đình bà Dậu mà hơn 20 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Minh Khai cũng nhận được sự giúp đỡ của 50 ĐVTN Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Huyện đoàn Hưng Hà trong ngày 15/10. Chị Trần Khánh Thu, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: Cùng với các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng, ĐVTN Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn tích cực phối hợp với các lực lượng tham gia phòng, chống lụt, bão. Tranh thủ ngày cuối tuần, chúng tôi đã huy động 35 ĐVTN cùng với các đơn vị xuống địa phương gặt lúa giúp dân, mỗi gia đình có từ 3 - 4 ĐVTN giúp đỡ. Chị Phạm Thị Duyên, Khoa Hóa sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Đây là hoạt động rất ý nghĩa, giúp mỗi ĐVTN ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ. Chúng tôi sẽ làm việc nhiệt tình, trách nhiệm để thu hoạch được nhiều lúa, giúp đỡ được nhiều gia đình.

Tại các huyện, thành phố trong tỉnh, tinh thần xung kích, tình nguyện cũng được phát huy cao độ. Trên khắp các cánh



Cán bộ Tỉnh đoàn và đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình gặt lúa giúp nông dân xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình).

đồng, nhất là những vùng canh tác bị ngập sâu trong nước đều có bóng dáng màu áo xanh tình nguyện cùng với các lực lượng công an, quân đội, biên phòng giúp dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, hoa màu và khắc phục sự cố nước tràn bờ bao ảnh hưởng đến các hộ dân ven đê, ven sông. Những ngày qua, đồng hành cùng với nông dân Hưng Hà có 600 ĐVTN tại 35 xã, thị trấn với 35 đội hình thanh niên xung kích. ĐVTN của huyện đã gặt giúp dân hơn 10 mẫu ruộng. Thành đoàn Thái Bình chỉ đạo đoàn thanh niên cơ sở huy động 400 ĐVTN tham gia gặt lúa giúp nhân dân phường Tiến Phong và các xã Đông Thọ, Đông Mỹ, Vũ Đông, Vũ Phúc thu hoạch hơn 10ha lúa. Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Thành đoàn cho biết: Riêng trong ngày 15/10, Thành đoàn đã huy động 70 ĐVTN thành phố và Trường Đại học Y Dược



Giúp bà con nông dân chở lúa về nhà.

Thái Bình cùng 80 học sinh của xã Đông Thọ tham gia gặt lúa giúp dân. Trong thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở bám địa bàn, tham gia giúp dân thu hoạch hết diện tích lúa, hoa màu để giảm tối đa thiệt hại do mưa, bão gây ra.

Với tinh thần "Đầu cần thanh niên cõ, đầu khó có thanh niên", đến ngày 15/10 đã có hơn 3.000 lượt ĐVTN trong tỉnh tham gia giúp dân thu hoạch lúa và hoa màu bị ảnh hưởng do mưa lũ. Đây là việc làm thiết thực trong chuỗi các hoạt động tình nguyện năm 2017 của tuổi trẻ Thái Bình. Để các đợt tình nguyện đạt hiệu quả, trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc thành lập các đội thanh niên xung kích giúp dân thu hoạch lúa mùa, ứng phó với thiên tai, tiến hành khảo sát các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Chị Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị, địa phương thông tin, tuyên truyền cho người dân về tình hình, diễn biến mưa, lũ để chủ động trong sản xuất; đồng thời, chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc huy động tối đa lực lượng thanh niên xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, thành phố và cơ sở tổ chức khơi thông dòng chảy, gặt lúa giúp dân. Tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động quyền góp ủng hộ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra và hỗ trợ dụng cụ cho đội thanh niên xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gần 12 triệu đồng. Trước diễn biến của bão, lũ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tiếp tục chuẩn bị lực lượng tham gia phòng, chống lụt, bão, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời, chỉ đạo đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng sẵn sàng lực lượng tăng cường cho các huyện, thành phố.

**TẮT ĐÁT**

Đông, ra hoa còn năm nay cây còi cọc không lớn được, đất ẩm cỏ mọc nhanh xanh hơn cả ớt. Nếu thời tiết không chuyển biến, ớt năm nay chắc chắn mất mùa.

Người đưa được cây ra đồng rồi thì thấp thỏm lo lắng gặp mưa cây bị úng hỏng, phát triển chậm, người chưa đưa được cây ra đồng cũng đứng ngồi không yên vì sợ không bảo đảm thời vụ. Ông Nguyễn Văn Bộ, thôn Kim Châu 2 cho biết: Hiện gia đình đã gieo cây con trong sân nhà, cây đã lên xanh nhưng những ngày qua mưa liên tiếp không gặt được lúa về, cũng không làm được đất để đưa cây ra ruộng.

Để chủ động chống úng cho cây màu vụ đông, ngay từ đầu vụ, UBND xã An Châu đã chỉ đạo HTX DVNN xã phối hợp với các đoàn thể, các thôn tổ chức dọn cỏ, nạo vét toàn bộ mương máng cấp I, cấp II; thường xuyên làm tốt việc khơi thông dòng chảy trên các trục sông, các kênh tiêu, xóa bỏ tình trạng lấn chiếm lòng sông, kênh tiêu thoát nước trên địa bàn xã. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện Đông Hưng có mưa vừa, mưa to, lượng mưa lớn gây ngập úng một số diện tích lúa, rau màu đã trồng, vì vậy, HTX DVNN xã đã tập trung nhân lực, vật lực vớt bèo bống, khơi thông dòng chảy trên các trục sông để tiêu nước nhanh nhất cho cây trồng, bảo đảm cây đã đưa ra ruộng không bị úng, chết. Nông dân các thôn cũng tích cực kiểm tra đồng ruộng, tiến hành khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước trên mặt ruộng, khẩn trương thu hoạch rau màu đã đến kỳ thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra. Khi trời tạnh mưa, nước rút, nông dân sẽ tranh thủ ra đồng làm đất, trồng rau màu để bảo đảm khung thời vụ tốt nhất.

**THU HIỆN**

**CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 28...**

*(Tiếp theo trang 1)*

1. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại các Công điện khẩn: số 07/CĐ-UBND, ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh; số 26/CĐ-PCTT, hồi 10h00' ngày 13/10/2017, số 27/CĐ-PCTT, hồi 6h00' ngày 14/10/2017 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng việc thu hoạch lúa, hoa màu có thể thu hoạch được theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng"; đồng thời, có biện pháp bảo vệ cây rau màu vụ đông đã gieo trồng, chuẩn bị đầy đủ giống cây ưa lạnh phục vụ sản xuất vụ đông theo đề án đã được phê duyệt và mở rộng diện tích gieo trồng các loại cây màu để bù đắp lại diện tích lúa mùa bị giảm năng suất do ngập úng gây ra.

2. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát và khẩn trương xử lý những sự cố hư hỏng của đê, kè, cống do bão số 10 và đợt mưa, lũ vừa qua gây ra theo phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời ứng phó với bão số 11.

3. Các địa phương khẩn trương giải phóng các vật liệu, hàng hóa có tải trọng lớn trên các triền đê phía sông, các lồng bè trái phép không trong quy hoạch, các loại vật cản trên sông, trên hệ thống mương tiêu...; nếu để xảy ra sự cố đê điều, cản trở dòng chảy, thoát lũ, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật.

4. Tổ chức thông báo, kiểm đếm, kêu gọi, hướng dẫn tàu, thuyền, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền và thường xuyên giữ liên lạc với các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, cường độ và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm và khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn.

5. UBND huyện, thành phố: Kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc cất tía cành cây, chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, các lồng, bè, trang trại nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản ở ven sông, ven biển; ven biển; có phương án sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, trong các nhà yếu, dân sinh sống ở khu vực có thể bị nước lũ tràn... UBND huyện Tiến Hải và UBND huyện Thái Thụy chuẩn bị phương án sẵn sàng di dời toàn bộ số lao động ngoài ngõ, nuôi trồng thủy hải sản và các hộ dân sinh sống ngoài đê chính, số ngư dân trên các phương tiện đánh bắt đã neo đậu trên địa bàn vào trong đê chính, kiên quyết không để bất cứ người nào ở ngoài đê chính trước khi bão đổ bộ vào; tổ chức lực lượng canh gác bảo đảm an ninh, trật tự ở những khu vực phải di dời dân đi.

6. Tổ chức thường trực nghiêm túc theo quy định, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để đối phó và xử lý kịp thời các tình huống, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

**NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN...**

*(Tiếp theo trang 1)*



Rừng ngập mặn xã Đông Long (Tiến Hải).

Tây Nguyên và một số khu vực miền Trung, Điện Biên. Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân năm đạt từ 5,5 - 6%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%, diện tích rừng các loại đạt 14,4 triệu héc-ta, duy trì ổn định 25 triệu việc làm, thời gian tới, bên cạnh việc bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng hiện có, cả nước phấn đấu trồng mới 1.025.000ha rừng; bảo đảm 15% diện tích hệ sinh thái rừng bị suy thoái được phục hồi và bảo tồn; tăng cường thực thi pháp luật, giảm cân bằng tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Ở Thái Bình, tổng diện tích rừng là 3.367,4ha, rừng có nguồn gốc là rừng trồng, trong đó rừng đặc dụng 847,6ha, rừng phòng hộ 2.519,8ha. Diện tích rừng mới trồng chưa thành rừng là 341,6ha. Nhận thức được tầm quan trọng của rừng ngập mặn, thời gian qua, Thái Bình đã tham gia và thực hiện nhiều chương trình, dự án bảo vệ rừng. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được các ngành chức năng và chính quyền các địa phương có rừng thực hiện nghiêm túc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng với 3 giải pháp trọng tâm: nghiêm túc thực hiện đồng của khai thác gỗ rừng tự nhiên, các địa phương cần quản chặt, phổ biến, giải thích để các tổ chức, cá nhân được giao rừng tự nhiên hiểu rõ chủ trương dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên, hành động nhất quán của các cấp, các ngành; kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, tạm dừng chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên nghèo sang trồng cây công nghiệp, cây nông nghiệp, thủy điện nhỏ, kể cả các dự án đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện, không cải tạo rừng khộp nghèo, nghèo kiệt khi chưa có đánh giá, khảo nghiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chống chặt phá rừng trái pháp luật. Tăng cường tuyên truyền về điển hình tốt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phản ánh trung thực, tạo nhận thức và hành động thống nhất đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm.

**Giải quần vợt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam**

Công ty TNHH Sứ Đông Lâm vừa tổ chức khai mạc giải quần vợt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Đây là hoạt động thường niên của Công ty TNHH Sứ Đông Lâm. Giải năm nay có sự tham gia của hơn 30 vận động viên thuộc 8 đội đến từ các tổ chức, công ty trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu theo thể thức chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm tranh cúp đôi nam lãnh đạo và đôi nam phong trào.

**HỒNG NHUNG**  
*(Sinh viên thực tập)*

**AN CHÂU**

**Sản xuất vụ đông gặp không ít khó khăn**

*Hiện nay, nông dân xã An Châu (Đông Hưng) đã bắt tay vào thu hoạch lúa mùa, trồng cây màu vụ đông song thời tiết mưa nhiều khiến việc sản xuất của người nông dân nơi đây gặp không ít khó khăn.*

**Ô**ng Đào Ngọc Thuấn, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Vụ đông năm 2016, An Châu được mùa nhưng lại mất giá song thu nhập từ sản xuất vụ đông vẫn cao hơn trồng lúa nên năm nay nông dân các thôn vẫn tích cực trồng cây màu vụ đông. Bà Nguyễn Thị Duyên, thôn Kim Châu 1 cho biết: Năm ngoái, gia đình trồng 1 mẫu su hào, bắp cải, dù giá bán thấp nhưng vụ đông này gia đình vẫn trồng 1 mẫu. Giá cả mỗi năm một khác, biết đâu năm nay sản xuất gặp khó khăn lại được mùa, được giá. Dự kiến, vụ đông năm 2017 toàn xã phấn đấu mở rộng diện tích trồng cây màu vụ đông lên gần 80ha (tăng 10ha so với vụ đông năm 2016); trong đó, cây ưa ấm 100ha, gồm ngô, bí xanh, bí đỏ, khoai lang, đậu tương, rau các loại và gần 80ha cây ưa lạnh, chủ lực là khoai tây, su hào, bắp cải. Để hoàn thành chỉ tiêu huyện giao, tiếp tục khẳng định vụ đông là một trong những thế mạnh của địa phương, HTX DVNN xã đã chủ động nhận và cấp phát trên 280kg hạt giống các loại cho các hộ nông dân; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách trồng, chăm sóc; yêu cầu các thôn lên kế hoạch cụ thể song phải phát huy được các loại cây thế mạnh của thôn gắn kết với xây dựng nông thôn mới, mở rộng cánh đồng lớn, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung có bao tiêu sản phẩm. Khuyến khích nông dân chủ động cấy các giống



Mưa lớn làm ảnh hưởng đến cây vụ đông của xã An Châu.

lúa ngắn ngày theo hình thức gieo vãi hoặc phân luồng để tạo quỹ đất, đồng thời tập trung các phương tiện làm bầu, đưa bầu ra ruộng trước khi thu hoạch lúa mùa từ 7 - 10 ngày.

Thông thường, rau, củ, quả đầu vụ giá bán cao hơn giữa vụ và cuối vụ nên nhiều hộ nông dân ở An Châu đã rẽ lúa để sản phẩm. Khuyến khích nông dân chủ động cấy các giống

đất sớm trồng ớt, rau các loại. Nhưng ngay từ đầu vụ, thời tiết đã không mấy thuận lợi cho việc làm đất cũng như sự phát triển, sinh trưởng của cây. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, thôn Kim Châu 2 cho biết: Dù chỉ có 2 người nhưng năm nay gia đình vẫn trồng trên 1 mẫu cây màu vụ đông, chủ yếu là ớt, rau cải, bí xanh. Vụ đông năm nay thời tiết không thuận nên cây phát triển chậm, năm ngoái tám giờ đã